

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สกัดฮือต้านสัมปทานรอบ ๒๑
๒. รัฐบาลยิ้มมือพ่อค้ารับซื้อยางพารา
๓. ทำ ๖ แผนหลัก ป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย
๔. เกาะข่าวเกษตร
๕. จูงใจชาวนาภาคกลางหันปลูกอ้อย
๕. ขยายเวลารับสมัครสินเชื่อเกษตรกร
๗. ฉัตรชัยนำทัพผู้ส่งออกข้าวบุกฮ่องกง ทวงคืนตลาดข้าวหอมมะลิไทย
๘. ส่งออกข้าวทำลายสถิติใหม่ ยอดทะลัก ๑๐.๘ ล้านตัน
๙. นายกษชี้แก้ขาดแคลนนำเข้าปาล์ม ๕ หมื่นตัน
๑๐. สวนปาล์มล้นแตกหัก
๑๑. ครม.ชดเชย ๓% เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง
๑๒. ไม่พบแอปเปิ้ลปนเปื้อนเชื้ออันตราย
๑๓. ไม่เกินมี.ค.ได้ผอ.อศส.ใหม่ เร่งสานหนี้ค้างหมื่นล้าน
๑๔. ประมง

หนังสือพิมพ์

- มติชน  
โพสต์ทูเดย์  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
คมชัดลึก  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
โพสต์ทูเดย์  
กรุงเทพธุรกิจ  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
ไทยรัฐ  
บ้านเมือง

\*\*\*\*\*

# สกัดฮือต้านสัมปทานรอบ 21 รม.สั่งแบกแกม

## ก.เกษตรไม่ชดนำเข้าน้ำมันปาล์ม

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ ในวันที่ 19 มกราคม คณะกรรมการปาล์มน้ำมันและปาล์ม (กนป.) จะหารือเพื่อพิจารณานำเข้าน้ำมันปาล์มประมาณ 5 หมื่นตัน ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการตลาดของกระทรวงพาณิชย์มีมติให้นำเข้ามาชดเชยปริมาณปาล์มน้ำมันในประเทศที่ลดลงมาก ก่อนจะมีปัญหาน้ำมันปาล์มขาดตลาด โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเลขานุการ กนป. สํารวจข้อมูลผลผลิตน้ำมันปาล์มช่วงที่ผ่านมา พบว่าน้ำมันปาล์มขาดแคลนจริง รวมทั้งประเมินผลกระทบกับราคาปาล์มในประเทศจากการนำเข้าน้ำมันปาล์ม 5 หมื่นตัน

“กระทรวงเกษตรฯไม่มีปัญหากับการนำเข้าน้ำมันปาล์ม เพราะเข้าใจสถานการณ์ขณะนี้ อีกทั้งเป็นการนำเข้าน้ำมันปาล์มในระยะสั้น เชื่อว่าในการประชุมจะหาจุดร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรได้ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันไม่ต่ำกว่า 5 บาทต่อกิโลกรัม” นายชวลิตกล่าว

# รัฐบาลยืมมือพ่อค้ารับซื้อยางพวงราคา

โพสต์ทูเดย์ > พล.อ.ประวิทย์ ดิ่งพ้อค้า  
ซื้อยางเก็บไว้สต็อก แลกชดเชยส่วน  
ต่างราคาขาย แบตไม่ถึง 1 แสนตัน

นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.  
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการ  
ประชุมร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  
รมว.พาณิชย์ นายอำนาจ ปะติเส รมช.  
เกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนผู้  
ส่งออกยางพารา และเอกชนผู้รับซื้อน้ำ  
ยางรายใหญ่ของไทยว่า ที่ประชุมได้เชิญ  
ภาคเอกชนมาเพื่อขอความร่วมมือในการ  
ช่วยกันพยุงราคายางพาราในประเทศ จาก

เดิมคาดว่าจะขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่กลับ  
มาเจอปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำทำให้ราคา  
ยางพารายังตกต่ำไปด้วย

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า มาตรการ  
สำคัญที่ภาครัฐเสนอให้เอกชนดำเนินการ  
คือ ช่วยเหลือรับซื้อยางแผ่นรมควันชั้น 3  
และเก็บสต็อกเอาไว้ตามราคาที่กระทรวง  
เกษตรฯ กำหนดราคาขึ้นน้ำตลาด ซึ่งปัจจุบัน  
ราคายางอยู่ที่ 62 บาท/กก. และจะเก็บ  
ไว้ระยะเวลาหนึ่ง โดยรัฐจะช่วยเหลือเรื่อง  
ความเสี่ยงกรณีที่ขายต่ำกว่าราคาที่รับซื้อ  
อย่างไรก็ตาม เอกชนขอเวลา 1

สัปดาห์ เพื่อสำรวจว่าจะช่วยรับซื้อยาง  
เพื่อพยุงราคาได้ในปริมาณเท่าไร

“เบื้องต้นคาดว่าน่าจะหลายหมื่นตัน  
แต่ไม่ถึง 1 แสนตัน เพราะเอกชนก็ต้อง  
ซื้อมาขายไปเช่นกัน และภาครัฐก็ไม่  
ต้องการให้เป็นสต็อกตาย เพราะไม่ต้องการ  
สต็อกไว้จนอาจมีปัญหาเหมือนในอดีต”  
รมว.เกษตรฯ กล่าว

ขณะเดียวกัน การประชุมคณะรัฐมนตรี  
(ครม.) วันที่ 20 ม.ค.นี้ จะขอ ให้ครม.  
เร่งรัดโครงการสินเชื่อให้กับภาคเอกชน  
1 หมื่นล้านบาท โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ย

3% เพื่อให้สมาคมค้ายางขึ้นเข้าซื้อน้ำยาง  
ดิบจากเกษตรกร เพราะไม่คืบหน้า

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ในสัปดาห์  
หน้าจะเสนอ ครม.พิจารณาเห็นชอบใน  
มาตรการให้เอกชนรับซื้อยางพาราพวง  
ราคาตกต่ำในระยะสั้น

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16  
ม.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ประธานคณะ  
กรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ได้เชิญผู้  
ส่งออกยางรายใหญ่ไปหารือลับ เพื่อขอ  
ให้ช่วยเหลือพยุงราคายาง ■

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เกี่ยวข้องดำเนินการ ได้แก่ 1. การจด  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาต  
เปิดเผยถึง กฎหมายประมงฉบับใหม่และ ทำการประมง 2. การควบคุมและเฝ้าระวัง  
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมง การทำประมง 3. การจัดทำระบบติดตาม  
ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ของ ตำแหน่งเรือ 4. การปรับปรุงระบบการตรวจ  
ประเทศไทย ว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สอบย้อนกลับ 5. การปรับปรุงพระราช  
บัญญัติการประมงและกฎหมายลำดับ บัญญัติการประมงและกฎหมายลำดับ  
รอง 6. การจัดทำแผนระดับชาติในการ

## ทำ 6 แผนหลัก

## ป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย

2557 นี้ สหภาพยุโรป (EU) จะให้ใบ ป้องกันยับยั้งและจัดการทำประมงที่ผิด  
เหลืองแก่ประเทศไทย เนื่องจากผลการ กฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม  
ประเมินการแก้ไขปัญหาการทำประมง โดยแผนงานจะครอบคลุมการแก้ไข  
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ ปัญหาและการป้องกันการทำประมง IUU  
ควบคุมของไทยไม่สอดคล้องกับกฎ ของเรือประมงไทยทั้งภายในน่านน้ำไทย  
ระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป และน่านน้ำต่างประเทศ รวมทั้งการป้องกัน

ทั้งนี้ เพื่อปลดใบเหลืองจึงกำหนด สิ้นค้าสัตว์น้ำ IUU จากต่างประเทศเข้า  
แผนงานหลัก 6 แผนงานให้หน่วยงานที่ มายังประเทศไทยด้วย.

๙๔



## เกาะข่าวเกษตร

**เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน** เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการสำนักงาน  
องการที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558... ○ นาย เกษตรจังหวัดพิจิตร และ ผลการดำเนิน  
แผนฯ 5 ปี สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็น ตามแนวทางปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอ  
ประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อ เพียง โดย นายชิต ปานพลอย ปราชญ์ชาว  
แก้ไขปัญหา ในการดำเนินงานของสหกรณ์ บ้าน และศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ภายใน  
และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง เพื่อให้ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร มีผู้เข้าร่วม  
คณะทำงานระดับจังหวัดร่วมกันพิจารณา การอบรมเป็นเกษตรกรจาก อ.คะพานหิน  
และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ และ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร จำนวน 60 คน  
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และป้องกันข้อ .... ○ กรมหม่อมอินทรมุณีพร้อมพิธีเปิดงาน  
บกพร่องที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป ณ ห้อง “นิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหม ครั้งที่ 11”  
ประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา โดย จัดแสดง “งานไหมฮีร์แค้นแตงสาม  
... ○ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร โดย สี่น้ำเงินเหลืองแดง” ณ อาคารทิวไรเปอร์  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดอบรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย  
เกษตรกรในโครงการสนับสนุนโครงการอัน เชียงใหม่ ซึ่งภายในงานมีการจำหน่าย  
เนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ชัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายและไหมฮีร์ของกลุ่ม  
การเกษตรสิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอ เกษตรกร จ.แพร่ อุทัยธานี เชียงราย  
บางมูลนาก การสัมมนาบรรยายในหัวข้อ เชียงใหม่ ตาก และกำแพงเพชร อีก  
แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ ด้วย... ○  
เพียง โดย นายเสกสรรค์ อุคมการเกษตร

“ก้าว ทางไทย”

## จูงใจชาวนาภาคกลางหันปลูกอ้อย

● “ปรีดียาธร” นัฒหรือชาวนาภาคกลาง มี.ค.นี้หวังจูงใจลดพื้นที่ปลูกข้าวนำร่อง 1 ล้านไร่ แนะหันปลูกอ้อยแทน เล็งพื้นที่กาญจนบุรีกว่า 7 แสนไร่ พร้อมส่งเสริมให้ปลูกพืชตระกูลถั่วนอกเขตชลประทาน

ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลมีแผนจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงให้ได้ประมาณ 1 ล้านไร่ โดยจะมีมาตรการจูงใจให้ชาวนาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ แทน ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมนี้ จะลงพื้นที่หารือกับกลุ่มชาวนาถึงแนวทางเพิ่มรายได้และมีแผนจะจูงใจให้ชาวนาหันไปปลูกอ้อยแทนข้าวในพื้นที่ภาคกลาง เพราะจากการคาดการณ์ว่าผลผลิตในปี 2558 เชื่อว่าอ้อยจะสามารถขายได้ราคาดีที่สุด โดยตามแผนได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ จ.กาญจนบุรี ประมาณ 7 แสนไร่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีโรงงานน้ำตาลจำนวนมากที่สามารถรองรับผลผลิตอ้อยที่จะปลูกเพิ่มได้ทั้งหมด

“ในปี 2558 มีแต่อ้อยอย่างเดียวที่ขายได้ราคาดี และที่กาญจนบุรีมีโรงงานมากกว่าพื้นที่ปลูก จึงน่าจะรองรับได้ทั้งหมด ขณะทีรัฐจะให้การสนับสนุน

พันธุ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งแผนนี้จะเริ่มได้ในปี 2558 นี้” ม.ร.ว.ปรีดียาธร กล่าวและว่า การแก้ปัญหาของชาวนารายย่อยที่อยู่นอกเขตชลประทาน และประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำ ซึ่งกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 2 ล้านไร่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่มีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นไปชี้แจงทางเลือกให้แก่ชาวนา หากใครต้องการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เช่น ปลูกดอกดาวเรืองที่เป็นที่นิยมในพื้นที่ หรือปลูกพืชตระกูลถั่ว ก็สามารถเปลี่ยนใจมาปลูกได้ตามความสมัครใจ โดยรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนพันธุ์พืชที่เหมาะสม

สำหรับชาวนาที่ปลูกข้าวคุณภาพต่ำ รัฐมีแนวทางส่งเสริมให้หันมาปลูกข้าวคุณภาพดีแทน เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเส้าไห้ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนพันธุ์ให้เช่นเดียวกัน คาดว่าจะใช้เงินไม่มากหากเทียบกับการขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวในช่วงที่ผ่านมาหลายแสนล้านบาท และถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

## ขยายเวลารับสมัครสินเชื่อเกษตรกร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รวม 509 ครัวเรือน วงเงิน 49,293,680 ล้านบาท โดยจังหวัด  
เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่ได้รับมากที่สุด คือจังหวัดพัทลุง จำนวน 197 ราย วงเงิน  
สินเชื่อเกษตรกรสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ตั้งแต่ 19.42 ล้านบาท รองลงมา คือจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน  
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 พร้อมให้คำแนะนำอาชีพเสริม 70 ราย วงเงิน 6.94 ล้านบาท (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 มกราคม  
เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ใน 43 จังหวัด 25,284 2558)

ครัวเรือน วงเงินที่ขอลินเชื่อประมาณ  
,816,807,497 ล้านบาท

และจังหวัดที่ให้ความสนใจ  
จำนวนมาก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรม  
ราช กระบี่ พะเยา เชียงราย ร้อยเอ็ด  
ชัยภูมิ และมุกดาหาร ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้  
อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว ใน 13 จังหวัด  
ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง  
สงขลา ยะลา มุกดาหาร กระบี่ พังงา  
น่าน เชียงราย บึงกาฬ ตรัง นุวีรัมย์



โอฬาร พิทักษ์

ทั้งนี้เพื่อเป็นทุน  
ในการประกอบอาชีพการ  
เกษตรและเกี่ยวเนื่องการ  
เกษตร โดยคิดดอกเบี้ยใน  
อัตราร้อยละ 6 ต่อปี เรียก  
เก็บจากเกษตรกรในอัตรา  
ร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐบาล  
ชดเชย ในอัตราร้อยละ 3  
ต่อปี มีระยะเวลาชำระเงินกู้  
ไม่เกิน 5 ปี

และขณะนี้กรมฯ ได้ขยายเวลาให้เกษตรกรที่สนใจ  
เข้าร่วมโครงการได้จนถึง 30 ม.ค. 58 จากนั้น ธ.ก.ส. จะ  
พิจารณาอนุมัติเงินกู้ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 58 และถ่ายทอด  
ความรู้ตามแผนการผลิตภายในวันที่ 30 มิ.ย. 58 สำหรับผู้  
ที่ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการบริหารโครงการแล้ว  
สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาเพื่อขออนุมัติสินเชื่อได้ทันที  
และเมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว จะได้รับบริการถ่ายทอด  
ความรู้ ตามแผนการผลิตต่อไป.



## ● “ฉัตรชัย” นำทัพผู้ส่งออกข้าวบุกฮ่องกง ทางคืนตลาดข้าวหอมมะลิไทย

“พล.อ.ฉัตรชัย” นำทัพผู้ส่งออกข้าวบุกฮ่องกงหวังฟื้นคืนส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยกลับคืนมาหลังเสียให้เวียดนาม ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น 60% ปริมาณ 180,000 ตัน และจะขึ้นมากกว่า 90% ได้ใน 2-3 ปี พร้อมดก รว.การค้า เร่งจบเอฟทีเอ อาเซียน-ฮ่องกงให้ได้ในปี 59 ตามเป้า

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.พาณิชย์ เปิดเผยมถึงการเดินทางเยือนฮ่องกงระหว่างวันที่ 15-18 ม.ค.58 ว่า ได้พบกับนายเกรกอรี โซ แคม-เหลียง รว.การค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง โดยได้หารือกันถึงการขยายการค้าระหว่างกัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือ กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าในอนาคต โดยเฉพาะการผลักดันให้การเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) อาเซียนและฮ่องกง ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดในปี 59 ซึ่งไทยได้รับมอบหมายจากอาเซียนให้เป็นผู้ประสานงานภายใต้กรอบเจรจານี้

“ถ้าการเจรจาจัดทำเอฟทีเออาเซียนและฮ่องกงบรรลุข้อตกลงจะส่งผลให้ไทยและอาเซียนได้ประโยชน์จากการที่ฮ่องกงจะเป็นประตูการค้าอีกแห่งหนึ่งในการส่งออกไปยังตลาดจีนและภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก เพราะฮ่องกงเป็นเขตปลอดภาษี ขณะที่ฮ่องกงจะสามารถขยายการค้าและการลงทุนสู่อาเซียนซึ่งเป็นตลาดที่มีประชากรกว่า 800 ล้านคน โดยฮ่องกงมีศักยภาพและสนใจลงทุนในภาคบริการ”

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสพบกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการนำเข้าข้าวของฮ่องกง รวมถึงได้นำคณะผู้ส่งออกข้าวไทย 26 ราย มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้าวไทยในฮ่องกง โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมผู้นำเข้าข้าวของฮ่องกงได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent : LOI) เพื่อร่วมมือส่งเสริมตลาดข้าวไทย และได้มีการลงนาม





โนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ชื่อข้าวไทยระหว่างผู้ส่งออกข้าวไทยและผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง ประมาณ 100,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ คิดเป็นมูลค่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ ฮ่องกงเป็นตลาดข้าวหอมมะลิสำคัญของไทย ที่ผ่านมามานำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยเฉลี่ยปีละกว่า 200,000 ตัน จากปริมาณการนำเข้าทั้งหมดของฮ่องกงราวปีละ 300,000 ตัน หรือมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 90% แต่ในช่วงปี 54-56 ที่ไทยรับจํานําข้าวราคาสูง ส่งผลให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกสูงขึ้นมาก โดยข้าวหอมมะลิไทยขายที่กว่าตันละ 1,000 เหรียญฯ แต่ข้าวหอมของเวียดนามและกัมพูชา ตันละประมาณ 600 กว่าเหรียญฯ ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยเหลือเพียง 40% หรือฮ่องกงนำเข้าเพียงกว่า 100,000 ตันเท่านั้น แต่ในปีนี้ ไทยจะทวงส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิในฮ่องกงกลับคืนมา

"เราตั้งเป้าหมายว่า ในปี 58 การส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงเพิ่มขึ้นอีก

ช่องทางโมเดิร์นเทรด ส่วนข้าวหอมปทุมจะเน้นจัดกิจกรรมทางการตลาดในส่วนร้านอาหาร โรงแรม และเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงจะนำเสนอข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น ผู้บริโภคที่รักษาสุขภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งจะช่วยขยายตลาดข้าวไทยให้มากขึ้น

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกรัฐมนตรีผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกับสมาคมผู้นำเข้าข้าวของฮ่องกงนั้น เพื่อร่วมกันขยายตลาดข้าวไทยในฮ่องกง โดยตั้งเป้าหมายจะเพิ่มให้ได้เป็น 80% คิดเป็นปริมาณ 180,000 ตันในปีนี้ จากปี 57 ที่ส่วนแบ่งกลับขึ้นมาเกือบ 50% โดยจะช่วยกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชัน เพื่อให้ผู้บริโภคหันกลับมาบริโภคข้าวไทย ซึ่งรวมถึงข้าวหอมปทุมธานี ที่ไทยเสียตลาดเพราะราคาสูงเช่นกัน ส่วนนายเคนเน็ธ เซน นายกรัฐมนตรีผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง กล่าวว่า มันใจว่าในปีนี้ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในฮ่องกงจะกลับมาอยู่ที่ 60% ด้วยปริมาณ 180,000 ตันได้ เพราะราคาเริ่มแข่งขันได้ ขณะนี้ตันละ 850-950 เหรียญฯ ผลคาดว่าภายใน 2-3 ปีจะกลับมาที่ 90% เท่าเดิมได้แน่นอนเพราะข้าวหอมมะลิไทยมีคุณภาพดีมาก รสชาติดี และมีกลิ่นหอม ผู้บริโภคฮ่องกงชื่นชอบมาก แต่สิ่งที่เป็นกังวลคือนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลใหม่อาจใช้นโยบายรับจํานําข้าวในราคาสูงอีก รวมถึงค่าเงินของฮ่องกงที่อาจผันผวน.

10% จากปีก่อน หรือคิดเป็นปริมาณ 180,000 ตัน ก็จะทำให้ส่วนแบ่งตลาดของไทยกลับมาที่ 60% ได้ ซึ่งการทวงส่วนแบ่งตลาดกลับมาก็เดิมต้องใช้เวลา เพราะเมื่อก่อนชาวฮ่องกงไม่รู้จักข้าวหอมของประเทศอื่นเลย นอกจากหอมมะลิไทย แต่เมื่อราคาข้าวแพง ตอนเริ่มคิดข้าวหอมของเวียดนามและกัมพูชาแล้ว คงต้องใช้เวลาสักพัก"

ส่วนเรื่องปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวชนิดอื่นๆ จนทำให้ภาพพจน์ข้าวไทยเสียหายนั้น กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีน จากปัจจุบันที่จดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัล Best Friend of Thai Rice Award ให้กับผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของฮ่องกงจำนวน 7 บริษัท เพื่อขอบคุณที่ได้นำเข้าข้าวจากไทยมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี อย่างไรก็ตาม ไทยจะรักษาคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในฮ่องกง รวมถึงจะเพิ่มความหลากหลายในประเภทและชนิดของข้าว เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าฮ่องกง ที่มีลักษณะเฉพาะให้มากขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิ จะเน้นรักษา/ขยายตลาด ในผู้บริโภคครัวเรือนผ่าน

# ส่งออกข้าวทำสถิติใหม่ ยอดทะลัก 10.8 ล้านตัน<sup>B1</sup>

**โพสต์ทูเดย์** ส่งออกข้าวไทยปี'57 ทะลุ 10.8 ล้านตัน สร้างรายได้เข้าประเทศ 1.7 แสนล้านบาท มั่นใจปีนี้ 11 ล้านตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2557 ไทยส่งออกข้าวได้ในปริมาณทั้งสิ้น 10.8 ล้านตัน ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเพิ่มจากปี 2556 ที่มีปริมาณส่งออก 6.6 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 64% ขณะที่มูลค่าส่งออกข้าวในปี 2557 มีมูลค่า 5,372 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.71 แสนล้านบาท เพิ่มจากปี 2556 ที่มีมูลค่า 4,420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.41 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22%

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อปี 2554 ไทยส่งออกข้าวทำสถิติสูงสุดที่ 10.7 ล้านตัน มูลค่า 6,432 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.1 แสนล้านบาท ก่อนลดลงเหลือ 6.7 ล้านตันในปี 2555 และลดลงเหลือ 6.6 ล้านตันในปี 2556 หลังรัฐบาลมีโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 1.5 หมื่นบาท/ตัน อีกทั้งหากพิจารณาในแง่มูลค่าจะพบว่าแม้ว่าในปี 2557 ไทยจะทำสถิติส่งออกข้าวในปริมาณมากที่สุด 10.8 ล้านตัน แต่ราคาข้าวต่อตันที่ขายได้ยังต่ำกว่าปี 2554

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า สำหรับปี 2558 กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะส่งออกข้าวได้มากที่สุดในโลกที่ 10-11 ล้านตัน เนื่องจาก

ปริมาณการค้าข้าวโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 41.92 ล้านตัน ในขณะที่ผลผลิตข้าวของไทย อินเดีย ปากีสถาน และไนจีเรียจะลดลง ส่วนการบริโภคข้าวโลกมีประมาณ 482.9 ล้านตัน สูงกว่าผลผลิตข้าวโลก 7.7 ล้านตัน โดยคาดว่าจีนจะเป็นผู้นำเข้าข้าวมากที่สุด 4 ล้านตัน รองลงมาเป็นไนจีเรีย 3.5 ล้านตัน อิหร่าน และฟิลิปปินส์ประเทศละ 1.7 ล้านตัน

พล.อ.ฉัตรชัย ระบุว่า กระทรวงจะร่วมมือกับภาคเอกชนในการขยายตลาด และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดข้าวไทยกับประเทศผู้นำเข้าข้าวหลักในทุกภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ จีน ฮองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบังกลาเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการนำเข้าข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวขาว และข้าวเนื่อง

ด้านสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) กล่าวว่า ในปี 2557 เวียดนามส่งออกข้าวต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี โดยส่งออกข้าวได้เพียง 6.31 ล้านตัน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 ล้านตัน และต่ำกว่าปี 2556 ที่เวียดนามส่งออกข้าวได้ 6.71 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลจากการถูกข้าวในสต็อกรัฐบาลไทยที่มีอยู่ 17.8 ล้านตันแย่งตลาดไป และราคาข้าวในตลาดโลกลดลงตั้งแต่เดือน ก.ย. 2557 เนื่องจากมีการแข่งขันสูง ■



# นายกฯชี้แก้ขาดแคลน นำเข้าปาล์ม 5 หมื่นตัน

กนป.อนุมัตินำเข้าน้ำมันปาล์มล็อตเดียว 5 หมื่นตันจากมาเลเซีย-อินโดนีเซียภายในกลางเดือนก.พ.นี้ ตั้งตรึงราคารับซื้อผลปาล์มดิบในประเทศ 5 บาทต่อกิโลกรัมถึงสิ้นเดือนมี.ค. ป้องกันผลกระทบเกษตรกร นายกฯยื่นเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นสมาชิกสมาคมชาวสวนปาล์มฯต้านนำเข้า หน่วยงานทราบราคาภายใน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) เปิดเผยหลังการประชุม วานนี้ (19 ม.ค.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบนำเข้าน้ำมัน



ปาล์มดิบ 5 หมื่นตัน เพื่อการบริโภค จะนำเข้าทั้งล็อตครั้งเดียว ช่วงกลางเดือน ก.พ.นี้ เพื่อแก้ปัญหาปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศ ดึงตัวระยะสั้น ก่อนผลผลิตปาล์มจะออกช่วงเดือนมี.ค.นี้

ทั้งนี้ การนำเข้าจะเป็นหน้าที่ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) เพื่อมาจัดสรรให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายภายในประเทศ คาดว่าราคานำเข้าจะไม่เกิน 28 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่

อ่านต่อหน้า > 4

**นายภา**

ราคาจำหน่ายปลีกภายในจะไม่เกิน 42 บาทต่อลิตร ตามราคาควบคุมของกรมการค้าภายใน โดยแหล่งนำเข้าอยู่ระหว่างพิจารณา ปัจจุบันผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่คือ มาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งมีติดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมกรมเห็นชอบต่อไป

**เปิดทางออส.นำเข้าเออง**  
นางวิวรรธน์ บุญประทีปรัตน์ กรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ กล่าวว่าการนำเข้าครั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือน ก.พ.นี้ ก่อนที่ผลผลิตปาล์มดิบจะออกช่วงปลายเดือน ก.พ.-มี.ค. ซึ่งออส.จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมทั้งจากปริมาณและระยะเวลาขนส่งว่าให้นำเข้าจากแหล่งใด โดย ออส.ประเมินราคานำเข้ารวมค่าขนส่งอยู่ที่ไม่เกิน 28 บาทต่อกิโลกรัม โดยจะเสนอกรม.อนุมัติวันนี้ (20 ม.ค.)

"ตอนนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราไม่รู้เลยว่าใครซื้อ ซื้อจากไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไร การบริหารจัดการอย่างไรบ้าง ในอดีตรัฐบาลไม่เคยออกเงินให้น้ำมันปาล์ม ถ้ามีปัญหาโรงงานต้องจัดสรรกันเอง แต่คราวนี้ออส.ออกเงินชื้อน้ำมันปาล์มเอง แล้วนำมาจัดสรรให้โรงงาน"

**ใช้โควตาจัดสรรน้ำมันปาล์ม 10 ราย**

ส่วนการจัดสรรปริมาณน้ำมันปาล์มนำเข้า โดยออส.ให้กับโรงงานน้ำมันปาล์ม 10 แห่ง จะพิจารณาเป็นโควตา ซึ่งอยู่กับปริมาณที่โรงงานนั้นๆ รับชื้อน้ำมันปาล์มจากโรงสกัดภายในประเทศจำนวนเท่าไร ส่วนการรับชื้อผลปาล์มดิบ กระทรวงพาณิชย์จะตรึงราคาไว้ที่ 5 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงสิ้นเดือนมี.ค.นี้ หลังจากนั้นจะกลับสู่กลไกตลาดตามปกติ หากมีปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาด กระทรวงพลังงานสามารถออกมาตรการผลิตไบโอดีเซล B7 เพื่อดูดซับได้ทันที

ด้านราคาน้ำมันปาล์มขวดกระทรวงพาณิชย์ยังตรึงไว้ที่ 42.50 บาทต่อขวด 1 ลิตร และปริมาณที่เหลือในสต็อก 1.1 แสนตัน เพียงพอต่อการบริโภค และการนำเข้าเพิ่ม 5 หมื่นตันสามารถผลิตน้ำมันปาล์มขวดได้อีก 1 เดือนเศษๆ ก่อนที่ผลผลิตในประเทศจะเริ่มออกอีกครั้ง ขอประชาชนอย่ากักตุนน้ำมันปาล์มขวดเพราะจะทำให้ปริมาณในประเทศลดลงเร็วขึ้น

"การซื้อเป็นการแก้ปัญหาหลายทางที่เร็วที่สุด เพราะเราขาดแคลน โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดูแลโรงกลั่น ยืนยันว่าในการขายปลีกเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาที่ตั้งไว้" นางวิวรรธน์ กล่าว

ปัญหาขาดแคลนน้ำมันปาล์มครั้งนี้เกิดจากภาวะเอลนีโญ ที่ทำให้สภาพอากาศร้อนแล้ง ดอกปาล์มฝ่อ ผลปาล์มดิบโดยปกติจะออกผลช่วงเดือน มี.ค.-ต.ค. ของทุกปี มีผลผลิตปลายฤดูจำนวนน้อยช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค. เดิมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินไว้ว่า จะมีผลปาล์มดิบออก 9 แสนตันในเดือนพ.ย. 2557 แต่มีผลผลิตออกจริง 5.8 แสนตัน น้อยกว่าที่คาดไว้มาก และเดือน ธ.ค.57 ยังไม่ดีขึ้น จึงต้องมีมาตรการนำเข้รองรับ

**นายภานำเข้าแก้ปัญหาระยะสั้น**

ด้าน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีสถาบันเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันคัดค้านการนำเข้าปาล์ม

น้ำมันว่า นำเข้า 50,000 ตัน เพื่อแก้ปัญหาระยะสั้น เพราะรัฐบาลรู้ว่าปาล์มน้ำมันต้องขาดตลาดพยายามจะไม่นำเข้าปาล์มดิบ แต่ปัญหาคือปาล์มน้ำมันหมดฤดูฤดูกาลเก็บเกี่ยว สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อย จึงไม่เพียงพอรัฐบาลจึงต้องปรับ

ขณะที่ราคาน้ำมันกำลังลดลง จึงนำปาล์มที่ผลิตในประเทศสกัดส่วนที่จะนำไปแปรรูปเป็นพลังงานลดลง มีผู้ใช้ไบโอดีเซลน้อยลง จึงดึงเอาส่วนนี้เพื่อผลิตเป็นน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค การนำเข้า 5 หมื่นตัน จากประเทศรอบบ้านเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยพูดคุยกับบริษัทนำเข้าแล้ว จะนำเข้าเป็นระยะๆ หากเพียงพอไม่ต้องนำเข้า ยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ

**สมาพันธ์ฯ ร้องนายกาค้านนำเข้า**

นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยระบุว่า จะยื่นหนังสือคัดค้านนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบถึง พล.อ.ประยุทธ์ ก่อนประชุม ครม.วันนี้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อราคาผลปาล์มสดในประเทศรุนแรง หากคัดค้านไม่สำเร็จเชื่อชาวสวนปาล์มน้ำมันทั่วประเทศจะเคลื่อนไหวต่อไป

ทั้งนี้เห็นว่าความพยายามนำเข้าน้ำมันปาล์มถือเป็นการแสวงหาประโยชน์จากคนบางกลุ่ม โดยมีเป้าหมายน้ำมันปาล์มจากอินโดนีเซีย ที่มีราคาถูก 18-20 บาทต่อลิตร เพราะมีปัญหาล้นตลาดไม่

สามารถส่งออกได้ในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา มาตรการต่อต้านการทำลายสิ่งแวดล้อมและคุณภาพต่อแหล่งอาศัยของลิงอุรังอุตัง เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ขณะที่ไทยมีราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ลิตรละ 33 บาท ซึ่งมีความแตกต่างกันมาก

ขณะที่ผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันปาล์ม จ.นครศรีธรรมราช มีราคาซื้อผลปาล์มที่กิโลกรัมละ 6.10 บาท ถือเป็นราคาที่ดีสำหรับชาวสวน และพบว่าปริมาณผลปาล์มเข้าสู่โรงงานผลิตลดน้อยลงมาจาก 500 ตันต่อวัน เหลือเพียง 150 ตันต่อวัน หากกรม.มมีมติให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ จะส่งผลกระทบต่อราคารับชื้อจากเกษตรกร โดยปลายเดือน ก.ค.-ก.พ.นี้ ปริมาณผลปาล์มตามฤดูกาลจะออกสู่ตลาดมากขึ้น จะทำให้ราคาปรับลดลงตามกลไกตลาดอยู่แล้ว

**พาณิชย์ยืนยันนำเข้าปาล์มไม่กระทบ**

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าการนำเข้าปาล์มบรรจุขวดยังมีวางขายในห้างค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นไม่ได้ขาดแคลนใดๆ เชื่อว่ามาตรการรัฐจะไม่มีเหตุการณ์แย่งชื้อน้ำมันปาล์ม

รายงานข่าวแจ้งว่า สต็อกน้ำมันปาล์ม เดือน ก.ย. 2557 อยู่ที่ 3.25 แสนตัน เดือนต.ค. อยู่ที่ 3.21 แสนตัน เดือนพ.ย. อยู่ที่ 2.57 แสนตัน เดือนธ.ค. อยู่ที่ 2 แสนตัน และเดือน ก.ค. 2558 อยู่ที่ 1.13 แสนตัน ราคาคือเดือน ก.ย. ผลปาล์มหลาย คุณภาพน้ำมัน 17% อยู่ที่กิโลกรัมละ 4.50 บาท เดือนต.ค.กิโลกรัมละ 4.70 บาท เดือนพ.ย.กิโลกรัมละ 5.37 บาท เดือนธ.ค.กิโลกรัมละ 5.87 บาท ทั้งปี 2557 เฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 5 บาท ส่วนม.ค. 2558 ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น

โดยตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2558 เฉลี่ยที่ 5.20-6.10 บาท และมีราคาสูงสุดเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2558 กิโลกรัมละ 5.80-6.50 บาท ส่วนราคา ณ วันที่ 19 ม.ค. ยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการประเมินว่าทิศทางราคาจากที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์สต็อกลดลง อาจเปลี่ยนเป็นราคาที่ลดลงหลังรัฐนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ



# สวนปาล์มล้นแตกหัก

ซีมปลุกมือบ-ชุมนุมใหญ่  
ขวางพณ.นำเข้รหมื่นตัน  
นายกฯยันไว้ผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่โรงแรมลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สมาพันธ์ ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมชาวสวนปาล์มทุก จังหวัด นำโดย นายมนัส พุทธรัตน์

☛ ต่อ : ปาล์ม - หน้า 7

## ปาล์ม

ประธานสมาพันธ์ สมาคมชาวสวนปาล์ม น้ำมันแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมพร ศรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์ม นครศรีธรรมราช และสมาชิกในหลายจังหวัด ได้ร่วมกันประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหา ภายหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์จะนำเข้า ปาล์มน้ำมันจากต่างประเทศ จำนวน 50,000 ตัน โดยใช้เวลาหรือกว่า 3 ชม. จึงได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

โดย นายมนัสเปิดเผยว่า จะเร่งทำ หนังสือส่งไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 20 มกราคมนี้ เพื่อคัดค้านการนำเข้าปาล์มน้ำมัน โดย รัฐบาลไม่ควรที่จะเอาปัญหาเข้ามาเพิ่ม เนื่องจากที่ผ่านมามีเรื่องข้าว หรือแม้แต่ ยางพารา ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ หาก เอาปัญหาเรื่องปาล์มเข้ามาอีก ก็จะทำให้ รัฐบาลแย่ลง ไม่อยากให้เห็นประชาชน ออกมาเดินตามท้องถนน ดังนั้น รัฐบาล ควรที่จะยุติการนำเข้าและหันมาตรวจสอบ สต็อกที่แท้จริง

นายสมพรกล่าวว่า มติในที่ประชุม วันนี้ ทุกจังหวัดมีความเห็นตรงกันว่า ต้อง คัดค้านการนำเข้าปาล์มน้ำมัน เนื่องจาก ผลผลิตปาล์มจะออกเต็มที่ปลายเดือน มกราคมเป็นต้นไป การนำเข้าในครั้งนี้อยู่ มีเงื่อนงำเหมือนเดิม โดยน้ำมันปาล์มที่นำ เข้านั้นมาจากประเทศอินโดนีเซีย ในราคา กก.ละ 16 บาท แต่ราคาน้ำมันปาล์มที่

จำหน่ายในประเทศไทยราคา กก.ละ 30 บาท  
นิดๆ พวกเราไม่มีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาล  
แต่ให้รัฐบาลหยุดคิดนำเข้า ใครได้ใครเสีย  
น่าจะรู้ การนำเข้าน้ำมันปาล์มไม่ใช่เพิ่งจะ  
เกิด แต่พยายามทำให้เกิดมาบ่อยครั้ง การ  
อ้างว่าน้ำมันในสต็อกที่มีอยู่ 2.5 แสนตัน  
นั้นลดลง แล้วมันจะลดลงได้อย่างไร คำว่า  
สต็อกก็แปลว่าจะต้องมีค้างอยู่ แล้วสต็อก  
ในบ้านเราก็มีปัญหาเหมือนกัน ไม่ว่าจะสต็อก  
ข้าว ยาง ล้วนแต่มีปัญหาจริงๆ และ  
ท้ายที่สุดก็เป็นการทุจริต

นายสมพรกล่าวว่า หากรัฐบาลคิด  
จะเดินหนำนำเข้าน้ำมันปาล์ม ก็คงต้องรู้กัน  
เดือนเป็นครั้งสุดท้าย ไม่รู้ แต่ให้คอยดูว่า  
อะไรจะเกิดขึ้น กับพุทธศาสตร์ความหนองหงส์  
ภาค 2 ครั้งนี้ เราทุกคนจะต้องเดือดร้อน  
พร้อมๆ กันอีกครั้ง ยางตกต่ำมีคนเสียชีวิต  
ข้าวตกต่ำก็มียกเสียชีวิต ผลไม้ตกต่ำก็มียก  
เสียชีวิต หรือจะต้องให้ปาล์มเสียชีวิตอีก  
ด้วยหรือ ขอให้จับตาให้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ด้าน นายถาวร เสนเนียม อดีตรอง  
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ที่ผ่านม  
รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาข้าวและยางพารา  
ตกต่ำไม่ได้ แต่ยังคงซ้ำเติมโดยการนำเข้า  
ปาล์มน้ำมันอีก รัฐบาลไม่เคยแก้ปัญหาราคา  
ปื้และขาปราบศัตรูพืชที่ปล่อยให้ขายทุน  
คนกลางค้ากำไรเกินควร ไม่เคยแก้ปัญหา  
การลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม จนเกิดข่าว  
เรือลักลอบขนน้ำมันปาล์มล้นในอ่าวไทย ทำให้  
ขณะนี้ เกษตรกรต่างจับตาการทำงานของ  
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์  
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะที่ระบุว่า ได้ขายยางพารา

ในสต็อกของรัฐให้บริษัท ไท่หนาน ไซน่า  
จำนวน 400,000 ตัน ไปแล้ว จนถึงวันนี้  
มีการส่งมอบไปแล้วเท่าไร หรือที่บอกว่า  
กำลังจะขายช่างให้ต่างประเทศอีก 80,000  
ตันนั้น ได้ส่งมอบขายพาราไปแล้วเท่าไร  
เช่นเดียวกับน้ำมันปาล์ม ที่บอกว่าจะรับผิดชอบ  
ถามว่า หากการนำเข้าครั้งนี้มีผลกระทบ  
ทำให้ราคาปาล์มตกต่ำลงอีก จะรับผิดชอบ  
อย่างไร

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวว่า จะ  
มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มเพียง 5 หมื่นตัน  
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น เนื่องจาก  
รัฐบาลรู้ว่าปาล์มน้ำมันจะต้องขาดตลาด  
และพยายามจะไม่นำเข้าปาล์มดิบ แต่ปัญหา  
คือขณะนี้ปาล์มน้ำมันหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยว  
จึงไม่เพียงพอแน่นอน รัฐบาลจึงต้องมี  
การปรับ ซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันกำลังลดลง  
จึงนำเอาปาล์มที่ผลิตอยู่ในประเทศในสัดส่วน  
ที่จะนำไปแปรรูปเป็นพลังงานลดลง ซึ่งขณะนี้  
มีผู้ใช้ไบโอดีเซลน้อยลง จึงดึงเอาส่วนนี้เพื่อ  
ผลิตเป็นน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค ซึ่งการ  
นำเข้า 5 หมื่นตัน เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น  
โดยมีการพูดคุยกับบริษัทนำเข้าแล้วว่าจะมี  
การนำเข้าเป็นระยะๆ หากเพียงพอก็ไม่ต้อง  
นำเข้า ยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

## กรม.เขตเขย3%เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง

25 เมื่อวันก่อน นายอุกริช พึ่งโสภา ผวจ.น่าน เปิดเผยว่า ตามที่ ปกติ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการรวบรวมรับซื้อมันสำปะหลังจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการตลาด เกษตรกร มันสำปะหลัง ปี 57/58 อนุมัติงบประมาณ 2,780 ล้านบาท ใช้ในการ สำหรับมาตรการระยะปานกลาง 2 ปี หรือ 24 เดือน เพื่อพัฒนา ผลักดันแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 57/58 ใน และเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยด โดยอนุมัติวงเงิน มาตรการระยะสั้น 4-8 เดือน โดยมีมาตรการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอ 1,380 ล้านบาท มีระยะเวลาโครงการ 24 เดือน ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ การเก็บเกี่ยว วงเงิน 375 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค. เพื่อพัฒนาการเพาะปลูกให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และ ไร่ใช้จ่ายระหว่างชะลอการเก็บเกี่ยว โดยภาคีรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ การยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำปะหลัง อนุมัติวงเงิน 900 ล้าน เกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน คือเดือน ม.ค.- บาท ระยะเวลาโครงการ 24 เดือน เพื่อผลักดันให้เกิดการยกระดับ มาตรการเพิ่มสภาพคล่องทางการค้า วงเงิน 100 ล้านบาท มาตรการแปรรูปมันสำปะหลัง หรือโครงการมันสะอาด ระยะเวลากู้เงิน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. รัฐจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อ มันสำปะหลัง ขอู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ หรือ ธ.ก.ส. ตามหลักเกณฑ์ ปี เชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้.



# ไม่พบแอปเปิ้ลปนเปื้อนเชื้ออันตราย

## ● อย.ตรวจเข้มทั้งด่านนำเข้า-ตลาดสด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (๑๙ ม.ค.) นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และนายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เก็บตัวอย่างแอปเปิ้ลในห้างเทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ เพื่อตรวจหาว่ามีสายพันธุ์กาล่า และแกรนนี่สมิธ จากสหรัฐฯ ซึ่งองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (ยูเอสเอฟดีเอ) ได้ทำหนังสือตักเตือนไทยว่าปนเปื้อนเชื้อลิสเทอริโอซิส ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยนายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัยกล่าวว่า การตรวจสอบไม่พบแอปเปิ้ล 2 สายพันธุ์ ตรงตามข้อมูลที่ติดตามมาตั้งแต่วันที่ ๑๘ ม.ค. ว่าทั้ง 2 สายพันธุ์ยังไม่ได้นำเข้าไทย อย่างไรก็ตาม ได้เก็บตัวอย่างแอปเปิ้ลในห้างเพื่อตรวจสอบหาสารตกค้างเพิ่มเติม จากก่อนหน้านี้นี้ได้สุ่มตรวจห้าง ๕ แห่ง และเก็บตัวอย่าง ๑๐ ตัวอย่าง

ด้านนายแพทย์ไพศาลกล่าวว่า แอปเปิ้ลสายพันธุ์แกรนนี่สมิธ จากสหรัฐฯ ที่ตรวจพบในตู้คอนเทนเนอร์ ที่ด่านสินค้าแหลมฉบัง และไม่ใช่อีพ็อกปี หรือแกรนนี่เบสต์ ที่สหรัฐฯ แจ้งเตือนนั้น วานนี้ (๑๙ ม.ค.) ได้นำตัวอย่างแอปเปิ้ลสายพันธุ์แกรนนี่สมิธ และแอปเปิ้ลบางส่วนในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันไปตรวจสอบว่าเป็นเชื้อลิสเทอริโอซิสหรือไม่ โดยคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน ๕ วัน หรือวันที่ ๒๒ ม.ค.นี้ สำหรับมาตรการเฝ้าระวังแอปเปิ้ลสหรัฐฯ นั้น อย.ได้ดำเนิน ๓ มาตรการ ได้แก่ ๑.ให้ด่านสินค้าตักกลับแอปเปิ้ลทั้ง ๒ สายพันธุ์ที่จำหน่ายภายใต้ชื่ออีพ็อกปี และอีพ็อกแกรนนี่เบสต์ รวมถึงแอปเปิ้ลทั้งหมดของบริษัท Bidarts Bros. โดยไม่ให้นำเข้ามาจำหน่ายภายในไทย ๒.หากตรวจพบแอปเปิ้ล ๒ สายพันธุ์ แต่ไม่ใช่อีพ็อกปีมีปัญหา ด่านจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ และ ๓.แอปเปิ้ลทั่วไป จะสุ่มเก็บ ณ ด่านอาหารและยา รวมถึงเฝ้าระวังตามตลาดสด และแหล่งจำหน่ายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค.



## ไม่เกิน มี.ค.ได้ ผอ.อคส.ใหม่ เร่งสานหนี้ค้างหมื่นล้านบาท

นางจินตนา ชัยวรรณภากร ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) เปิดเผยถึงการคัดเลือกผู้อำนวยการ อคส. ว่า ภายหลังจากปิดรับสมัคร มีผู้สมัคร ๕ คน ได้แก่ ๑.นายวิวัฒน์ ตินะวานิชพงศ์ กรรมการและผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ๒.นายพิชัยพิพรรฒศิริตระกูลรักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท พันปีกรูป (ไทยลาว กัมพูชา) จำกัด ๓.นายเดชจรต ชาญวิวัฒน์ผู้จัดการทั่วไปบริษัท บากาสซ์ ไอร์เออร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ๔.นายพีระพันธ์ เหมะรัต กรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด และ ๕.นายกฤษฎากร พงพานศิริ ที่ปรึกษาบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) โดยสัปดาห์นี้ คณะอนุกรรมการสรรหาจะเปิดรับฟังวิสัยทัศน์ผู้สมัคร ซึ่งบอร์ด อคส. ต้องการเร่งดำเนินการให้เร็วตามขั้นตอน น่าจะไม่เกิน ๒ เดือน หรือไม่เกินเดือน มี.ค.๕๘

สำหรับการสะสางหนี้ค้างของ อคส. ได้เร่งดำเนินการแล้วกว่า ๕๐% โดยในส่วนหนึ่งค้างจ่ายให้โรงสีตามโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่เดือนค.ค.๕๗ ถึงต้นเดือน ม.ค.๕๘ จ่ายแล้วกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท จากยอดหนี้กว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนหนึ่งค้างของคู่สัญญาที่ผิดสัญญากับ อคส. เช่น โรงสีส่งมอบข้าวสารภายหลังการสีแปรสภาพจากข้าวเปลือกแล้วเข้าโกดังหลวงเกินกำหนด ผู้ซื้อข้าวมารับข้าวและส่งออกไม่ทันเงื่อนไข ซึ่งถูกปรับวันละ ๐.๑-๐.๒% แต่เมื่อคิดต่อปีปรับสูงถึง ๖๘-๗๖% เป็นเหตุให้ค่าปรับสูงกว่าเงินต้นทำให้เอกชนไม่สามารถหาเงินจ่ายคืนได้นั้น อคส. ได้ทำหนังสือหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า อคส. มีอำนาจให้ลดค่าปรับให้เป็นไปตามกฎหมายแพ่งและอาญาทั่วไปที่ปีละ ๗.๕-๑๕% ได้หรือไม่ เพราะเห็นว่าเป็นสัญญาไม่เป็นธรรมและเกิดผลต่อการปิดบัญชีของ อคส. ที่ค้างกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท หากกฤษฎีกาแจ้งว่าทำได้ เอกชนที่ติดหนี้กับ อคส. ก็พร้อมจ่ายหนี้ และเอกชนสามารถรับคืนเงินค้ำประกันได้ โดยน่าจะทำได้จบในปีนี้.

● ประมง

14 ประมง/ นายพรรคตะ โขทัยพัฒน์ รอง ผวจ.ระยอง เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกันระหว่างนายวิฑิต ศรีธรา นายกษมาคมประมงระยอง ผู้ประกอบการเรือประมง เจ้าท่า ตำรวจน้ำ และจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่องการดูแลลูกเรือแรงงานต่างด้าวสิทธิประโยชน์ในการทำงาน เรื่องแนวการทำงานลูกเรือประมงชาวต่างด้าวให้ผู้ประกอบการ รับทราบว่าลูกเรือชาวต่างด้าวมียกสิทธิเท่าคนไทย ในเรื่องวันหยุดวันลาสวัสดิการ เจ้าท่าได้อธิบายการเงินเรือในน่านน้ำไทย แก่ชาวต่างด้าว ตำรวจให้ความรู้เรื่องกฎหมายอาชญาบัตร การทำประมง ให้ความรู้เรื่องการสัญญาจ้าง เงื่อนไขทำงานในเรือประมงไม่เหมือนกับการทำงานทั่วไป และอย่าให้มีการลักลอบทิ้งขยะในทะเล เก็บรวบรวมเมื่อใช้เสร็จแล้วให้นำเศษวัสดุชิ้นเล็กด้วย ชิ้นนี้หมักทำเติมที่เอาไปใช้งานในทะเล โดยเทศบาลนครระยองจะให้รถขยะมารับที่ท่าเวลขึ้นฝั่ง นอกจากนั้นให้ทำความเข้าใจระมัดระวังในเรื่องการจ้างสุภะย์ในกิจการประมง ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเสียหายับผลกระทบการค้าส่งสัตว์น้ำต่างประเทศ ทางอียู และอเมริกาจับตาดูอย่าให้มี ตำรวจน้ำได้คุมตรวจเรือประมงต้องสงสัยก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด